

Bệnh lao nếu không được phát hiện sớm, điều trị kịp thời có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống của người bệnh. Tại Thái Bình, cùng với các ngành, địa phương, đơn vị, Bệnh viện Phổi Thái Bình đã chủ động rà soát, phát hiện lao trong cộng đồng, thực hiện hiệu quả việc điều trị, giảm lây lan vì mục tiêu chung của cả nước nỗ lực chấm dứt bệnh lao vào năm 2030.



Cán bộ Bệnh viện Phổi Thái Bình sử dụng kính hiển vi huỳnh quang tìm trực khuẩn AFB.

Ngay sau khi có các triệu chứng ho, tức ngực, sốt nhẹ về chiều, anh N.H.K, xã Duyên Hải (Hưng Hà) đã đến Bệnh viện Phổi Thái Bình khám. Tại đây, anh được chẩn đoán mắc bệnh lao phổi. Anh N.H.K chia sẻ: Nhiều lúc người mệt mỏi tôi chỉ nghĩ do công việc thợ xây vất vả và song đến khi ho nhiều, tức ngực đi khám mới phát hiện ra bệnh. Điều trị tại Bệnh viện Phổi Thái Bình được hơn nửa tháng, đến nay tôi thấy sức khỏe tiến triển rõ rệt, đỡ mệt nhiều. Bác sĩ bảo có thể khỏi bệnh nếu tuân thủ đúng phác đồ nên tôi rất yên tâm, cũng may phát hiện sớm để điều trị kịp thời.

ít người khi đến khám bệnh đã tiến triển nặng hoặc quá trình uống thuốc điều trị bị gián đoạn dẫn đến lao kháng thuốc. Bệnh nhân N.T.T.L (Vũ Thư) - một trong những trường hợp bị lao kháng thuốc chia sẻ: Tôi phát hiện lao cách đây hơn 1 năm. Thời điểm đó do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc đi lại, mua thuốc khó khăn nên tôi mới uống thuốc được 3 tháng sau đó lại tái hoàn, tuân thủ không

đúng phác đồ điều trị. Gần đây, cơ thể mệt mỏi tôi đi khám lại và phát hiện mắc lao kháng thuốc. Qua đây, tôi mong mọi người ai chớm bệnh nên đi khám, uống thuốc đầy đủ, tuân thủ đúng phác đồ của bác sĩ đưa ra, tránh để tình trạng lao kháng thuốc như tôi khiến việc điều trị gặp khó khăn, mất nhiều thời gian.

Bệnh lao thường có các triệu chứng: ho kéo dài trên 3 tuần, đau ngực, mệt mỏi, sốt nhẹ chiều tối, ra mồ hôi đêm, sút cân. Bệnh có thể mắc ở mọi người, ở các độ tuổi, nguy cơ mắc sẽ tăng nếu thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với người bệnh; người suy giảm miễn dịch, người mắc bệnh mạn tính, người nghiện ma túy, rượu, bia, thuốc lá; người có sức đề kháng yếu... Bệnh lây lan qua đường hô hấp. Tại Khoa Lao hô hấp, Bệnh viện Phổi Thái Bình đã

tiếp nhận điều trị nhiều trường hợp mắc lao với mức độ bệnh khác nhau. Bác sĩ Nguyễn Thị Hương Loan, Phó Trưởng khoa Lao hô hấp, Bệnh viện Phổi Thái Bình cho biết: Khoa thường tiếp nhận điều trị nội trú cho 3 bệnh nhân/ngày và khoảng 4 - 5 bệnh nhân lao kháng thuốc/tháng. Có những trường hợp nhẹ chỉ ho kéo dài, trường hợp trung bình thì ho kéo dài, sốt nhẹ về chiều, tình trạng lâm sàng đã xuất hiện gầy sút, mệt mỏi, còn với bệnh nhân nặng thì sốt cao, gầy sút, nhiễm trùng nặng, khó thở. Việc điều trị bệnh nhân lao kéo dài. Thuốc điều trị lao đơn giản song tác dụng phụ của thuốc lớn, những ngày đầu bệnh nhân uống thuốc rất mệt nhưng sau 1 - 2 tuần thì không gây mệt nữa, bệnh nhân bắt đầu đáp ứng thuốc, khỏe lên. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân khi cảm thấy khỏe đã bỏ thuốc khiến sau đó bệnh nặng thêm. Vì thế, chúng tôi luôn khuyến khích bệnh nhân phải uống thuốc đủ liều, đúng giờ, đúng phác đồ, tránh ngắt quãng dẫn đến lao kháng thuốc và bệnh nặng lên.

Cùng với việc điều trị, tuyên truyền phòng bệnh, Bệnh viện Phổi Thái Bình còn phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng (SCDI), các địa phương, đơn vị chủ động khám sàng lọc lao trong cộng đồng. Chương trình do Quỹ toàn cầu phòng, chống AIDS, lao và sốt rét tài trợ. Từ năm 2021 đến nay, Bệnh viện đã khám sàng lọc cho hơn 20.000 người dân ở các địa phương, phát hiện gần 1.500 trường hợp mắc bệnh lao và các bệnh về phổi. Bác sĩ Bùi Huy Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Thái Bình chia sẻ: Bệnh viện thường xuyên phối hợp với các đơn vị khám phát hiện chủ động bệnh lao và các bệnh về phổi. Đối tượng khám là người tiếp xúc với bệnh nhân lao; người có nguy cơ cao mắc bệnh lao và các bệnh về phổi. Mỗi điểm thường khám có khoảng 350 - 400 người. Việc khám chủ động nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc, tránh lây lan ra cộng đồng. Những trường hợp nghi mắc sẽ được sàng lọc, chụp phổi xem có tổn thương không. Với

trường hợp tổn thương phổi sẽ được làm các xét nghiệm khác. Những trường hợp nghi ngờ mà chưa phát hiện tổn thương sẽ tư vấn kiểm tra sức khỏe định kỳ. Trường hợp mắc các bệnh phổi khác sẽ tư vấn đến các cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán chính xác. Thời gian tới, Bệnh viện sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị khám tại Hưng Hà, Vũ Thư. Sau này, nếu chương trình khám sàng lọc bệnh lao và các bệnh về phổi còn triển khai chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện ở các huyện khác.

Để hạn chế sự lây lan của bệnh lao, các bác sĩ khuyến cáo, do đặc điểm bệnh lao lây qua đường hô hấp nên người dân cần đeo khẩu trang thường xuyên, dùng tay che miệng khi ho, hắt hơi, vệ sinh tay thường xuyên, khám sức khỏe định kỳ, tiêm phòng bệnh, tìm hiểu kiến thức phòng bệnh. Khi đã mắc bệnh lao, người bệnh nên có ý thức phòng bệnh cho người xung quanh, tuân thủ đúng phác đồ, đủ thời gian điều trị để đạt kết quả tốt nhất.

HOANG LANG



Nhân viên y tế khám sàng lọc bệnh lao và các bệnh về phổi tại Trạm Y tế xã Đông Quang (Đông Hưng).

TIỀN HẢI Duy trì độ bao phủ BHYT học sinh



Trường THPT Hoàng Văn Thái thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh.

Bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh ngày càng khẳng định được hiệu quả, vai trò quan trọng trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe thể hệ tương lai của đất nước; thiết thực góp vào chiến lược giáo dục toàn diện con người của Đảng, Nhà nước. Những năm qua, công tác phát triển và giữ vững kết quả bao phủ BHYT học sinh trên địa bàn huyện Tiền Hải luôn được chú trọng. Em Đỗ Đức Anh, học sinh Trường THPT Hoàng Văn Thái, thị trấn Tiền Hải mắc bệnh lơ-xê-mi cấp (một dạng ung thư máu). Thời gian qua, Đức Anh thường xuyên phải đi điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Bệnh trở nặng, chi phí ăn ở, đi lại tốn kém khiến kinh tế gia đình em gặp rất nhiều khó khăn. Nhờ có thể BHYT nên em được hỗ trợ 80% chi phí điều trị. Chị Vũ Thị Thanh Thủy, mẹ của Đức Anh cho biết: Từ đầu năm 2023 đến nay, con tôi được cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) chi trả hơn 130 triệu đồng cho những lần đi điều trị tại Hà Nội. Điều kiện kinh tế của gia đình còn nhiều khó khăn nên đây là số tiền rất lớn, giúp gia đình vui vẻ bớt phần nào để cố gắng chữa trị cho con. Tôi thấy việc tham gia BHYT học sinh rất cần thiết, nếu không có thể bảo hiểm thì tôi không biết phải lấy tiền đâu ra để chăm sóc và chữa bệnh cho cháu.

Những năm qua, công tác BHYT học sinh luôn được nhà trường quan tâm thực hiện tốt. Tỷ lệ học sinh tham gia BHYT luôn đạt 100%. Bà Nguyễn Thị Hải Yến, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Để có kết quả như vậy, nhà trường đã làm tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh và tầm quan trọng của việc tham gia BHYT; phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ y tế trường học, chuẩn bị đầy đủ cơ sở thuốc, đồng thời phối hợp tốt với các cơ quan liên quan như Trạm Y tế thị trấn, Trung tâm Y tế và BHXH huyện Tiền Hải để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, bảo đảm quyền lợi cho học sinh. Tại Trường Tiểu học Tây Giang, những năm qua tỷ lệ học sinh tham gia BHYT cũng luôn được nhà trường duy trì ở mức 100%. Ông Lương Ngọc Hà, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: BHYT có ý nghĩa rất quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe của học sinh, nhất là đối với học sinh còn nhỏ tuổi như ở bậc tiểu học. Trường Tiểu học Tây Giang luôn là đơn vị làm tốt công tác BHYT học sinh. Ở trường của chúng tôi, học sinh nào có hoàn cảnh khó khăn thì cán bộ, giáo viên sẽ tự nguyện trích ra một phần thu nhập để giúp đỡ các em được tham gia BHYT học sinh. Trong năm học vừa qua, đã có 6 em được hỗ trợ mua thẻ BHYT.

Ông Phạm Hồng Quân, Phó Giám đốc BHXH huyện Tiền Hải cho biết: BHXH huyện luôn bám sát chỉ đạo của BHXH tỉnh, của Huyện ủy, UBND huyện về công tác BHYT học sinh. Hàng năm, chúng tôi phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch liên ngành triển khai công tác BHYT học sinh với mục tiêu 100% số trường và 100% số học sinh tham gia; lựa chọn các trường hoàn thành tốt công tác BHYT học sinh, công tác y tế trường học để ngành BHXH tỉnh khen thưởng. Phân công viên chức phụ trách các trường để triển khai công tác BHYT học sinh, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Bên cạnh đó, nhanh chóng phát hành thẻ BHYT cho học sinh, đặc biệt là học sinh đầu cấp để bảo đảm quyền lợi cho các em khi đi khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT.

Trong năm học 2023 - 2024, để tiếp tục duy trì 100% số trường và 100% số học sinh tham gia BHYT, BHXH huyện Tiền Hải sẽ tiếp tục phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện theo đúng kế hoạch liên ngành đã đề ra. Phối hợp với các trường tích cực tuyên truyền về ý nghĩa của việc tham gia BHYT để học sinh và các bậc phụ huynh ý thức đầy đủ về trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia BHYT. Phối hợp với ngành y tế tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh. Cùng với đó, tổ chức in ấn, phát hành thẻ BHYT kịp thời, đúng quy định, bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho học sinh tham gia BHYT.

ĐỖ HỒNG ANH

ĐÔNG HOÀNG Rực rỡ sắc màu trung thu

Những ngày này, tại các khu dân cư của xã Đông Hoàng (Đông Hưng), người dân đang cùng nhau làm những chiếc lồng đèn trung thu khổng lồ rực rỡ sắc màu, hình dáng độc đáo với mong muốn mang đến cho các cháu thiếu nhi một mùa trăng tràn đầy yêu thương.

hóa từ con em xa quê, nhân dân địa phương. Lực lượng tham gia làm rất đông, từ cán bộ xã, các cụ người cao tuổi đến cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên... ai rảnh lúc nào thì tham gia làm lúc đó, tất cả đều vì một mục đích chung: yêu quê hương, yêu đất nước, yêu con em. Đèn kéo quân có 2 chiếc lồng đèn hình chiếc máy bay quân sự và con rồng dài tới 10m, cá chép dài 7m... Người già, người trẻ mỗi người, mỗi việc cùng nhau làm ra chiếc lồng đèn cực phẩm phố điếu đẹp riêng từ ánh sáng, màu sắc đến hình ảnh. Ông Tô Đình Trung, thôn Hùng Việt chia sẻ: Mỗi mùa trung thu đến thôn sẽ làm khoảng 5 chiếc lồng đèn kích cỡ khác nhau, song không bao giờ thiếu chiếc máy bay gắn với truyền thống đánh giặc hào hùng của làng Trại Bãi xưa, thôn Hùng Việt nay. Còn cá chép, làng Bác, kiêu Bác, dài sen và các linh vật thì thay đổi theo mùa trung thu. Trước tết Trung thu khoảng 20 ngày chúng tôi huy động nhân dân cả thôn làm các mô hình lồng đèn, làm trại, các cháu thì tập duyệt đội hình, tập văn nghệ. Người ở nhà thì góp công, góp của, người đi làm, đi công tác xa quê ủng hộ kinh phí. Đến ngày tết Trung thu con cháu ở xa đều về quê tham dự đêm hội trăng rằm.

Nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu niên, nhi đồng, xã Đông Hoàng đã huy động sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, nhà trường và toàn dân thực hiện tốt công tác chuẩn bị để các em đón tết Trung thu vui tươi, bổ ích, an toàn. Mỗi mùa trung thu, toàn xã làm trên 30 mô hình đèn trung thu khổng lồ, ngoài các mô hình như năm nay có con mèo cao 3,5m, năm 2022 là con hổ cao gần 3m, năm 2021 là con trâu dài 5m... Ông Vũ Ngọc Quỳnh, Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Với mục tiêu dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất, xã đã huy động nhân lực, vật lực, kinh phí để chuẩn bị tết Trung thu. Điểm nhấn của tết Trung thu ngoài trại đẹp, văn nghệ, duyệt đội sẽ

là đêm rước đèn trung thu khắp xã. Việc làm lồng đèn trung thu ngoài cổ xưa đã duy trì lâu nay, được toàn dân hưởng ứng, ủng hộ kinh phí, ngày công để làm, lực lượng nòng cốt là các cựu chiến binh, người cao tuổi, thanh niên, phụ nữ. Để tạo động lực cho các thôn sáng tạo ra những chiếc đèn lồng to, đẹp, năm nào xã cũng tổ chức chấm điểm và trao giải cho những lồng đèn có thẩm mỹ cao, độ sáng tốt, thông điệp hay. Lồng đèn rước đi khắp xã, có những chiếc làm khung từ vật liệu dễ cháy, vì vậy xã khuyến khích các thôn chuyển lên khung inox, chuyển đèn đầu sang dùng đèn nháy cảm biến ánh sáng để bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ.

Trung thu ở Đông Hoàng là lễ hội của những chiếc lồng đèn khổng lồ, không chỉ thể hiện sự quan tâm chăm sóc của cấp ủy, chính quyền và toàn dân dành cho các cháu thiếu nhi mà còn là dịp kết nối cộng đồng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

HIỆU NGHIA



Nhân dân thôn Hùng Việt, xã Đông Hoàng tranh thủ cả buổi tối làm lồng đèn máy bay dài 10m.